



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาว ศตพร ทศนประกอบ
๒	๐๐๒	นางสาว สุพรรณษา ดวงคงทอง
๓	๐๐๓	นาย จตุภูมิ พรชัย
๔	๐๐๔	นางสาว วิภาดา ดั่งชัยภูมิ
๕	๐๐๕	นางสาว จุฑามาศ เจนจิต
๖	๐๐๖	นางสาว เจษฎาภรณ์ จำโพธิ์
๗	๐๐๗	นางสาว กัญญาพัชร เรืองชัยภูมิ
๘	๐๐๘	นางสาว เมธาวิ ป้อมชัยภูมิ
๙	๐๑๐	นาย เบญจรงค์ จงเจิมกลาง
๑๐	๐๑๑	นาย จาตุรนต์ มณีรัตน์
๑๑	๐๑๒	นางสาว ชนิภา งอกนาวัง
๑๒	๐๑๓	นาย กฤษณะ ชัยสิทธิ์
๑๓	๐๑๔	นาย รัฐวุฒิ ชัยเพ็ชร
๑๔	๐๑๕	นางสาว ดวงหทัย ศิริ
๑๕	๐๑๖	นางสาว ศิริพร สมุทรสาคร

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดชัยภูมิได้ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัคร และเอกสารที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือตรวจพบภายหลังว่ามีพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต จังหวัดชัยภูมิจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะมาตั้งแต่ต้น รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน/เวลา	วิธีการประเมินสมรรถนะ	สถานที่
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ๑. ประเมินบุคลิกภาพ แร่งจูงใจ และทัศนคติ ๒. บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา อู๋ปนิสัย อารมณ์ และทัศนคติ ๓. การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ๔. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดย
 - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงขายาวแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
 - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงขายาวแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น(ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงเลกกิ้ง (Leggings) หรือกางเกงผ้ายัดรัดรูป เสื้อไม่มีแขน เสื้อยัด และรองเท้าแตะพองน้ำ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมิน สมรรถนะ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามประกาศฉบับนี้

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้ารับการ ประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน

๔. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หาก ผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด

๖. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๗. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินออกจากสถานที่ ประเมินโดยพลัน และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

๘. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มี สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมิน ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกรักษา อาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกรักษา ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด ชัยภูมิ (หลังใหม่) หรือทางเว็บไซต์ <https://www.opsmoac.go.th/chaiyaphum> หัวข้อ ข่าว รับสมัครงาน และทาง facebook สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธนะสิทธิ์ ธนากรตินันท์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกรักษาพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล